



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก. ๕๑๐๐๘/ว.๒๑๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งโรงเรียนทราบ และดำเนินการดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑ ราย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน ๑ ราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน ๑ ราย หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน ๑ ราย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๘ ราย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๘ ราย ครูระดับปฐมวัย (ทุกคน) เข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อที่ Link : <https://forms.gle/sifuybbvxGo2wEwp๘> หรือ QR Code ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. เตรียมไฟล์หรือเล่มหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ (โรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา) เตรียมคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เข้าร่วมโครงการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

๓. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำเล่มหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ (โรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมไฟล์ Word และ PDF นำส่งกลุ่มนิเทศฯ ฝ่ายบริหารการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่าย ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ จากโรงเรียน ต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายมานะพันธ์ อังสกุลเกียรติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มงานนิเทศฯ ฝ่ายบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

ผู้ประสานงาน นางสาวอัมรินทร์พรณ์ ไชยพรรค โทร. ๐๖๒-๕๕๑๖๘๑๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”